

การทรงเรียก เหนือการทรงเรียกใด ๆ

ศจ.ดร.นันทชัย มีชูชน

ถ้าพระเจ้าทรงเรียกท่านให้ดำรงชีวิตเหมือนองค์พระเยซูคริสต์จริง ๆ แล้ว ท่านอาจสังเกตเห็นได้ว่า พระเจ้าจะค่อย ๆ นำชีวิตของท่าน ให้ท่านต้องค่อย ๆ ถ่อมใจในขณะที่ท่านรับความทุกข์ต่าง ๆ อยู่เสมอ มิได้ขาด และดูเหมือนว่าพระองค์จะนำท่านไปในทิศทางที่ท่านต้องเชื่อฟังพระองค์ในทุกกรณีอยู่บ่อย ๆ ซึ่งวิธีการดำเนินชีวิตเช่นนี้ ดูเหมือนพระเจ้าจะไม่ยอมให้ท่านได้มีโอกาสดำเนินชีวิตตามวิถีชีวิตของ คริสตชนคนอื่น ๆ ในประเทศไทยเลย เช่น พระองค์อาจให้คริสตชนที่ดีจำนวนมากได้ทำสิ่งดีต่าง ๆ ในการรับใช้พระองค์อย่างที่เขาอยากทำ แต่สำหรับตัวท่านเองแล้ว พระเจ้าอาจจะไม่มีวัตถุประสงค์ให้ท่านทำเช่นนั้นเลยก็เป็นได้

ท่านอาจพบต่อไปอีกว่า คริสเตียนและผู้รับใช้พระเจ้าคนอื่น ๆ ที่ท่านรู้จักมักถูกพระเจ้าใช้มากขึ้น และพระเจ้าได้ช่วยพรคริสตชนเหล่านั้น หรือตัวเขาเองสามารถไต่เต้าตัวเองขึ้นไปในตำแหน่งใน วงการที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ คริสเตียนและผู้รับใช้เหล่านั้นสามารถวางแผนงานในชีวิตของตนและทำตาม แผนและทั้งได้รับการยกย่องและพระเจ้าประทานเกียรติให้ แต่พอท่านคิดจะลองทำตามนั้นบ้าง ตัวท่านเองก็อาจพบกับความล้มเหลวและในบางครั้งพระเจ้าอาจทำให้ท่านรู้สึกเสียใจที่ได้ทำเช่นนั้นไป

คริสตชนบางคนมีผลงานและสิ่งดีของตนเองที่สามารถนำออกอวดต่อคนอื่นได้ หรือแสดง ความสำเร็จของตนในด้านต่าง ๆ เช่น งานเขียน งานเทศนา งานในตำแหน่งที่สำคัญและมีเกียรติ แต่ สำหรับท่านแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่มีความประสงค์ใด ๆ ที่ให้ท่านได้มีโอกาสแสดงเช่นนั้นเลย และถ้าท่านคิดจะลองนำสิ่งที่ดีของท่านออกมาอวดต่อคนอื่นกับเขาบ้าง พระองค์ก็จะเป็นผู้ระงับท่าน ด้วยตัวของพระองค์เอง จนในบางครั้งท่านรู้สึกว่าคุณขาดความภูมิใจในตัวเองและผลงานต่าง ๆ ที่ท่าน ได้ทำและได้ลงทุนไปในชีวิตการรับใช้

ในบางครั้งท่านเห็นพระเจ้าอวยพรให้คนอื่นประสบความสำเร็จในงานธุรกิจต่าง ๆ และบางคน ได้รับมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษหรือมีเงินมีทองใช้อย่างไม่ขาดสน แต่สำหรับท่านพระเจ้าทรงเมตตา ประทานเลี้ยงดูเพียงให้อาหารประจำวันเท่านั้นเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่า พระองค์ปรารถนาให้ท่าน ได้สิ่งที่มีค่ามากกว่าเงินทอง คือ การดำรงชีวิตที่ต้องพึ่งพาพระองค์ในทุกเรื่องและทุกวัน เพื่อว่า พระองค์จะได้มีโอกาสสำแดงให้ท่านเห็นถึงสิทธิพิเศษที่อยู่ ๆ ท่านก็ได้รับการเลี้ยงดูจากพระเจ้าโดยวิธี ที่ท่านไม่สามารถนึกฝันหรือคาดเดาได้ ๆ ได้เลย พระเจ้าอาจประทานเกียรติต่าง ๆ ให้แก่คนอื่นอย่าง มาก แต่พระองค์กลับเก็บท่านไว้ในที่ที่คนอื่นเห็นไม่ค่อยเห็นได้ถนัดเพราะพระองค์มักซ่อนท่านไว้

ภายใต้ร่มเงาของพระองค์เสมอ เพราะว่าพระองค์ต้องการให้ท่านผลิดอกออกผลทั้งดอกก็หอมและผลก็คกงดงามยิ่งในคราวที่พระองค์เสด็จกลับมา เพราะเหตุว่า พระเจ้ามีประสงค์จะให้ชีวิตของท่านผลิตผลให้เห็นเด่นชัด ภายในร่มเงาที่คนทั้งหลายมองไม่ค่อยเห็นเท่านั้น

พระเจ้าอาจอนุญาตให้คนบางคนเป็นคนยิ่งใหญ่ มีชื่อเสียง แต่สำหรับท่านแล้วพระองค์มีพระประสงค์ให้เป็นคนธรรมดาที่เป็นแต่คนเล็กน้อยเท่านั้น พระองค์อาจใช้คนต่าง ๆ ให้ทำงานของพระองค์ และคนเหล่านั้นมักได้รับเกียรติและมีชื่อเสียงไป แต่สำหรับท่าน พระองค์อาจปรารถนาให้ท่านทำงานหนักโดยไม่มีผู้ใดล่วงรู้ว่าท่านได้ทำอะไร และต้องทนต่อความทุกข์ยากนานาประการ แต่กระนั้นงานรับใช้ของท่านก็ยิ่งเพิ่มความมีคุณค่าในสายพระเนตรของพระองค์เป็นทวีคูณ โดยที่พระองค์ให้คนอื่นมารับเกียรติในงานที่ท่านลงแรงทำไป พระองค์ทำเช่นนี้ก็เพราะพระองค์ปรารถนาให้ท่านได้บำเหน็จมากกว่าคนอื่นเป็นสิบเท่าในคราวที่พระองค์เสด็จมานั่นเอง

พระเนตรของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะจับจ้องอยู่ที่ตัวของท่าน และสิ่งที่ท่านพูดและทำเป็นพิเศษด้วยความรักและความห่วงใย ท่านมักรู้สึกที่อยู่เสมอว่า โคนพระองค์ดำเนินในความบกพร่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เสมอไป เช่น ในการใช้คำพูดที่อาจไม่เหมาะสมในสายพระเนตรของพระองค์ และในความรู้สึกที่อาจไม่ดีแต่เพียงเล็กน้อยที่ท่านมี ซึ่งเมื่อเทียบกับคริสตชนคนอื่น ๆ คุณพวกเขาไม่ค่อยสนใจเสียใจ หรือสะดุ้งสะเทือนอะไรทั้งสิ้น แต่สำหรับตัวท่านมักถูกพระเจ้าอบรมสั่งสอนอยู่ทุกวันมิได้ขาด

ขอท่านได้โปรดเข้าใจ และได้โปรดนำความคิดของท่านว่า การที่พระองค์ทรงกระทำต่อท่านเช่นนั้น พระองค์มีสิทธิและมีอำนาจตามแต่พระองค์จะทรงเห็นสมควรในตัวของท่านที่พระองค์สร้างขึ้นมา และเมื่อพระองค์ทรงทำสิ่งใดกับตัวท่านลงไปแล้ว พระองค์ก็ไม่จำเป็นต้องมานั่งอธิบายโดยใช้เหตุผลให้ท่านในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้ท่านคลายสงสัย ในวิธีนั้น ๆ ที่พระองค์ทำ

ถ้าท่านมอบกายถวายชีวิตให้พระองค์ พระองค์ก็จะรับชีวิตของท่านและทำกับท่านตามคำที่ท่านได้อุทิศชีวิตของท่านต่อพระองค์ พระองค์จะเสด็จเข้ามาในชีวิตเป็นเจ้านายของท่าน และท่านจะเปรียบเสมือนเป็นทาสของพระองค์ พระองค์อาจปกป้องปกท่านไว้ด้วยความรักที่ห่วงใยของพระองค์ โดยอนุญาตให้คนอื่นได้ทำและได้เทศน์ในเรื่องต่าง ๆ โดยที่ท่านไม่มีโอกาสใด ๆ จะได้เทศน์และได้ทำเหมือนคนอื่นเลย

พระวิญญาณบริสุทธิ์อาจจะทรงเข้มงวด กับชีวิตของท่านเช่นนี้ตลอดไป กล่าวคือ พระองค์ถือเป็นสิทธิอันพิเศษของพระองค์ที่จะทรงยับยั้งปากและลิ้นของท่านไม่ให้พูดอะไรบางอย่าง และพระองค์อาจพันนาการมือของท่านมิให้ท่านได้ทำอะไรบางสิ่ง หรือปิดตาท่านมิให้เห็นสิ่งต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ที่กล่าวมาทั้งสิ้น พระองค์จะไม่เข้มงวดกับคริสตชนอื่น ๆ มากนัก แต่พระองค์จะเข้มงวดและจงใจสร้างวินัยที่เลิศใน ชีวิตของท่านเท่านั้น

เมื่อพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ทรงได้ใจของท่านทั้งหมดสิ้นเช่นที่กล่าวข้างต้นแล้ว โปรดรู้ไว้เถิดว่าในชีวิตการงาน ในชีวิตส่วนตัว ท่านได้ตกอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของกษัตริย์จอมกษัตริย์ผู้ทรงรักและห่วงหาอาทรท่าน และพร้อมที่จะปกป้องท่านและบริหารจัดการชีวิตของท่านโดยพระวิญญูญาณบริสุทธิ และในสภาพเช่นนั้นแหละ ตัวท่านก็จะรู้สึกเหมือนได้อยู่ในสถานที่อันวิเศษก่อนที่พระเจ้าจะนำท่านเข้าไปลิ้มชิมรสสภาพของจริงในสวรรค์

จากผู้เขียนนิรนาม

เอกสารแผ่นเล็ก ๆ แผ่นนี้ถูกส่งมาให้ผมจากครูของผม ชื่อ อาจารย์ ดร.แดนนิส กินลอร์ ท่านเป็นประธานของสมาคมฟรานซิส แอสบอรี ข้อความข้างต้นเขียนโดยนักเขียนนิรนาม ผู้เขียนคงจะมีวัตถุประสงค์เรียกให้ผู้รับใช้ในยุคนี้ได้ทำการรับใช้ตามแบบชนิดของแท้และของจริง งานรับใช้ทุกวันนี้ของพวกเราที่เป็นผู้รับใช้คงจะต้องการวิญญูณแห่งการรับใช้ดังที่ผู้เขียนนิรนามได้เขียนไว้ข้างต้นหรือไม่

ศจ.ดร.นันทชัย มีชูชน

ศิษยาภิบาลอาวุโสคริสตจักรเมืองไทย

ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ปีที่ 57 ฉบับที่ 310 พฤษภาคม-มิถุนายน 2006 หน้า, 3-5.